

# Lời Dẫn

Thiên Chúa là tình yêu! Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Vâng, Thiên Chúa là tình yêu. Cảm nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa trong hành trình đức tin, trong những khám phá kỳ diệu của dòng thời gian, trong từng nhịp thở êm nhẹ của con tim và những mong manh của phận người. Đĩa CD 3 Bước theo Ngôi Lời của nhạc sĩ Fa Thăng xin gửi đến quý vị chút tâm tình cảm nghiệm trên đây, như một món quà của sự sẻ chia, món quà chất chứa những trải nghiệm về tình trời, tình người và cuộc đời. Qua những áng thơ, những ca từ, những khung nhạc trầm bổng, những cảm xúc đong đầy, khi dâng trào mãnh liệt, lúc sâu lắng ní non, da diết. Tất cả cũng chỉ là để ca ngợi tình yêu Thiên Chúa.

Tình yêu Thiên Chúa luôn hiện hữu trong hành trình đức tin và ơn gọi của tác giả. Có những lúc vinh quang ngập tràn như 3 môn đệ trên núi Tabor, có những lúc khi phải lắng nghe lời để xuống núi trong những lựa chọn day dứt. Khi bước theo Ngôi Lời trong nẻo đường tình yêu, thứ trang phục cần mặc trên mình là chiếc áo nhân hiệu Giêsu rộn ràng sắc màu của lòng bác ái, thì thẩm, nhịp nhàng bên cung lòng khoan dung của Thiên Chúa. Những dòng nhạc trầm bổng được tấu lên ca ngợi vẻ đẹp về tình yêu Thiên Chúa, qua mẫu gương Mẹ Maria nhân lành, qua đức độ công chính của Thánh Cả Giuse, hay như Phanxicô Assisi người bạn thân của vạn vật. Và cũng là lúc chúng ta lắng nghe rõ hơn lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta là hãy sống yêu thương, yêu thương để đạt tới cội nguồn của hạnh phúc, mà hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, cũng là Thiên Chúa của sự kiên nhẫn. Hình ảnh cỏ lúa với lúa trong ca khúc mà quý vị sẽ thưởng thức, bộc lộ rõ dung mạo của một Thiên Chúa nhân tử chậm giận và giàu tình thương, với từng con người Ngài kiên nhẫn chờ đợi để cho ta có thời gian suy ngẫm, lựa chọn tự do quyết định lấy chân thiện mỹ nơi Chúa làm lẽ sống cho đời mình, trước những gia sản phù du mau qua của cõi đời vô thường này.

Thiên Chúa là tình yêu, Thánh tông đồ được Chúa yêu đã trải nghiệm sâu xa về tình yêu Thiên Chúa, nên Thánh nhân đã khẳng định chân lý này trong thư thứ nhất của ngài: ngày hôm nay có một vị tông đồ mang tiếng xích của tình yêu Thiên Chúa đó là đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người con anh hùng của Giáo Hội Việt Nam, giữa cảnh tù đầy biệt giam và cùng cực đầy thất vọng, ngài đã thấp lèn giữa đêm tối trong chốn lao tù một ngọn đuốc sáng của niềm tin và hy vọng, để khẳng định cùng đích và gian sản của đời mình: Hãy chọn Chúa! Đáng là cội nguồn của niềm vui, của mọi sản nghiệp. Thiên Chúa luôn mở toan cánh cửa để đón những tâm hồn dành một đời vì tình yêu trời cao tình bác ái và bền bờ hạnh phúc bình an. Và ngày hôm nay cũng đang có đó biết bao con người thành tâm, thiện chí dám đánh đổi tất cả để chọn Chúa làm gia nghiệp, dám can đảm lội ngược dòng nhiệt thành dấn thân phục vụ, trước vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa qua tha nhân, nhằm để minh chứng lòng tin vào tình yêu Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã ân ban muôn vàn phúc lộc cho cuộc đời của mỗi người, điều này chỉ có lý lẽ của con tim chất chứa sự cảm mến diệu kỳ mới hiểu được. CD 3 Bước theo Ngôi Lời giờ đây xin mời quý vị cùng thưởng thức những hương vị ngọt ngào của tình yêu, tình trời, tình người và cuộc đời qua các ca khúc sau đây.